



ดัชนีราคาส่งออก

เดือนกันยายน 2565

สูงขึ้นร้อยละ 4.1 (YoY)

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2565 เท่ากับ 107.9 สูงขึ้นร้อยละ 4.1 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM
5.4	-0.5	6.6	0.2	2.0	-0.1	37.6	-2.9

ดัชนีราคานำเข้า

เดือนกันยายน 2565

สูงขึ้นร้อยละ 9.6 (YoY)

ดัชนีราคานำเข้า เดือนกันยายน 2565 เท่ากับ 112.0 สูงขึ้นร้อยละ 9.6 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับตัวลดลง

YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM
45.4	-3.2	4.0	0.0	3.3	-0.5	6.6	0.2	-4.7	-1.0

อัตรการการค้า

Term of Trade

อัตรการการค้าของไทย ในเดือนกันยายน 2565 เท่ากับ 96.3 (เดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 95.8) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงต่ำกว่า 100 เป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน สะท้อนว่า ไทยยังมีความเสียเปรียบทางโครงสร้างราคาระหว่างประเทศ เนื่องจากระดับราคานำเข้าสูงกว่าราคาส่งออก โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า (การนำเข้าน้ำมันมีสัดส่วนสูงกว่าการส่งออกน้ำมัน) ส่งผลให้ดัชนีราคานำเข้ารวมสูงกว่าดัชนีราคาส่งออกรวม สำหรับกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคานำเข้า (ได้เปรียบในอัตรการการค้า) ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบชั้นกลางจากต่างประเทศในการผลิต เช่น เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติกและเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และกลุ่มสินค้าชั้นกลางที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิต เช่น ผลไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งทำจากผลไม้ ผัก ผักกระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งทำจากผัก และผลิตภัณฑ์ทำจากข้าวและแป้ง เป็นต้น

แนวโน้มอัตรการการค้าไทยในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปี 2565 คาดว่า จะมีความเสี่ยงปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้า ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีราคานำเข้าเพิ่มขึ้นในอัตรที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออก และจะส่งผลให้อัตรการการค้าไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

แนวโน้ม

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปี 2565 (ต.ค. - ธ.ค.) คาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการคาดการณ์เดิม เนื่องจาก (1) องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกมีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำให้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย (2) ความแปรปรวนของสภาพอากาศมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของโลก เช่น น้ำท่วมหนักที่ปากีสถาน และภัยแล้งในประเทศสหรัฐฯ เป็นต้น และ (3) ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น หลังจากรัสเซียทำประชามติผนวก 4 แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ส่งผลให้ความร่วมมือการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกค้างมีความไม่แน่นอน และทำให้ราคาสินค้าเหล่านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น